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Mæting: Eyjólfur Sturlaugsson skólastjóri.  Jónas Fjeldsted, Sigríður Fjóla Mikaelsdóttir og Þórey 

Þórarinsdóttir  sem fulltrúar foreldra.  Sigríður Jónsdóttir sem fulltrúi starfsmanna.  Hugrún 

Thorlasius og Kirstbjörg M. Einarsdóttir boðuðu veikindaforföll. 

 

1 Lengri gæsla fyrir grunnskólanemendur 

Formaður foreldrafélagsins kynnti niðurstöður úr könnun foreldrafélagsins á þörf meðal 

foreldra á lengri gæslu grunnskólabarna.  Úrtakið voru foreldrar barna í 1. - 3. bekk og foreldrar 

barna í elsta árgangi leikskólans.  Um 60% svörun var.   Niðurstaðan er að 62,1% finnst vanta 

lengri gæslutíma.  Sjá nánar könnun. Skólaráð óskar eftir því við sveitarstjórn Dalabyggðar að 

hún kanni hvernig hægt sé að koma til móts við þær þarfir sem fram koma í niðurstöðum 

könnunarinnar.  

 

2 Aðstæður í skólanum skoðaðar 

Skólaráð gekk um allt húsnæði skólans og lóðir og nótaði hjá sér það sem bætur mætti fara í 

aðbúnaði og viðhaldi.  Listinn verður sendur sveitarstjóra. 
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